

# Toàn tỉnh tập trung khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn

(Tiếp theo trang 1)



Nông dân xã Thụy Bình (Thái Thụy) chăm sóc cây màu sau mưa lớn.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lớn trên địa bàn huyện từ ngày 14 - 15/10, tổng lượng mưa trên 200mm. Mưa lớn làm cho diện tích lúa mùa chưa thu hoạch và diện tích cây vụ đông mới trồng trong huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Qua thống kê, toàn huyện có 750ha lúa bị đổ, trong đó có 400ha thiệt hại từ 30 - 70% năng suất, 350ha thiệt hại trên 70% năng suất; 1.200/1.560ha cây màu vụ đông ươm ươm mới trồng bị ảnh hưởng khó có thể phục hồi, trong đó 500ha cây màu bị thiệt hại từ 30 - 70% và 700ha cây màu bị thiệt hại trên 70%. Để khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn, UBND huyện Thái Thụy đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tiêu úng, hướng dẫn người dân ra đồng tổ chức bước dục lúa bị đổ để hạn chế tình trạng thóc này mầm, đồng thời huy động tối đa máy móc, nhân lực tiến hành thu hoạch các diện tích lúa mùa khi thời tiết thuận lợi. Đến ngày 20/10, toàn huyện thu hoạch được 11.000/13.650ha lúa mùa. Đối với diện tích cây màu vụ đông ươm ươm, đơn đốc hướng dẫn người dân thực hiện tiêu thoát nước trên mặt ruộng để tránh bị ngập úng gây chết cây, thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng sau mưa lớn và thu dọn cây màu đã chết, làm đất để gieo trồng

cây màu ngăn ngày và cây màu vụ đông ươm ươm. Ngoài ra, để ổn định và khôi phục sản xuất sau bão số 7 đồng thời giúp nông dân giảm bớt khó khăn, bù lại diện tích cây trồng vụ đông bị thiệt hại, UBND huyện Thái Thụy đã triển khai xem xét hỗ trợ một số giống cây trồng vụ đông ươm ươm như: khoai tây, giống rau cải xanh, cải bẹ, cải ngọt, xà lách.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Hưng Hà xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây màu vụ đông cũng như tiến độ gieo trồng cây vụ đông ươm ươm.

Ông Phạm Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Toàn xã mới gieo trồng được gần 100ha cây màu vụ đông. Tuy ít bị ảnh hưởng do mưa to kéo dài, song ngay từ khi trời ngớt mưa, bà con nông dân đã nhanh chóng ra đồng kiểm tra cây trồng, khơi thông mương máng để thoát nước bảo vệ cây trồng. Để giúp nông dân khắc phục thiệt hại, địa phương đã chỉ đạo HTX SXKD DVNN chủ động tập trung khơi thông dòng chảy, đồng thời tháo kiệt nước trong đồng. Bà Trần Thị Ngọt, xã Minh Khai chia sẻ: Chúng tôi như ngồi trên đống lửa khi mưa

to kéo dài khiến diện tích cây màu mới trồng của gia đình bị ngập. Do đó, ngay khi ngớt mưa, gia đình đã ra đồng tìm cách rút nước trên đồng để bảo vệ cây trồng. Còn tại xã Diệp Nông, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Có lợi thế địa hình cao nên đợt mưa vừa qua Diệp Nông chỉ có khoảng 30% diện tích cây màu bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sản xuất cây màu vụ đông lâu năm, địa phương đã chỉ đạo HTX SXKD DVNN cũng như bà con nông dân chủ động mọi biện pháp để phòng, chống ngập úng cây màu, cùng với đó triển khai các biện pháp chăm sóc cây màu để cây phục hồi, phát

triển. Sau khi hết mưa, bà con nông dân cũng tranh thủ thu hoạch nhanh gọn những diện tích rau màu có thể thu hoạch được. Với những diện tích bị ngập nhẹ thì tiếp tục bám đồng nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tiêu úng và thực hiện các biện pháp chăm sóc phục hồi.

Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, trên địa bàn huyện đã có hơn 2.000ha cây màu vụ đông bị ảnh hưởng gồm: ngô 520ha, dưa bí 1.150ha, đậu tương 120ha, rau màu 300ha. Ngoài ra, khoảng 50ha lúa mùa chưa thu hoạch cũng bị ảnh hưởng của mưa, tập trung ở các xã Tây Đô, Chi Lăng. Trước tình hình đó, huyện đã thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa úng gây ra. Huyện cũng ban hành công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tranh thủ thời tiết tạnh ráo thu hoạch diện tích lúa mùa còn lại; chủ động khơi thông dòng chảy, che đậy cây con trong bầu bảo vệ sản xuất vụ đông. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi chủ động phương án bơm tiêu nước bảo vệ cây trồng. Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương huy động nhân dân bằng mọi biện pháp khơi thông dòng chảy, xê đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập gốc cây và đọng trên mặt ruộng. Đối với diện tích rau màu mới trồng, cần kiểm tra, thu gom các cây bị thổi để tránh lây lan, đồng thời chăm sóc kịp thời. Tuyên truyền để nông dân tận dụng đất đai, quay vòng tăng vụ gieo trên diện tích rau sớm đã thu hoạch. Ngoài việc đơn đốc các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục ngập úng, huyện chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, đóng các cống tưới, mở cống tiêu, triệt để tiêu nước mặt ruộng để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu. Hiện nay, cán bộ kỹ thuật ngành Nông nghiệp của huyện cũng đang bám sát đồng ruộng, hướng dẫn



Nông dân xã Nam Hồng (Tiền Hải) làm đất gieo trồng lại diện tích cây vụ đông bị thiệt hại do mưa úng.

nông dân tập trung chăm sóc cây màu vụ đông, khắc phục hậu quả sau mưa úng nhằm bảo vệ sản xuất và tiến hành gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch để ra.



Diện tích cây vụ đông mới trồng của xã Nam Hồng (Tiền Hải) bị thiệt hại do mưa úng.

Vụ đông năm nay, xã Nam Hồng (Tiền Hải) phấn đấu gieo trồng 275ha gồm ngô 32ha, bí 54ha, khoai tây 18ha, rau màu các loại 145ha... Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa úng đã làm thiệt hại một số diện tích cây vụ đông đã trồng, xã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân các biện pháp khắc phục, tiếp tục gieo trồng cây vụ đông bảo đảm thời vụ.

Tại cánh đồng thôn Phương Viên, ông Phạm Văn Bảo cũng như bà con nông dân trong thôn đã chủ động bám sát đồng ruộng, tranh thủ thời tiết tạnh ráo ra đồng khắc phục diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng do mưa úng. Ông Bảo cho biết: Chỉ trong 3 tháng, giá trị trị sản xuất vụ đông cho thu nhập cao hơn vụ lúa so với cùng diện tích. Ngay từ đầu vụ, tôi đã thực hiện theo chỉ đạo của HTX chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trong đó đã mở rộng diện tích gieo trồng 6 sào gồm rau màu, bí, ngô. Tuy nhiên, vụ đông năm nay, thời tiết bất thường, toàn bộ rau màu và diện tích ngô mới trồng được tỉnh, huyện hỗ trợ giống cũng bị mưa ngập phá hỏng. Còn chị Phạm Thị Thoa, thôn Tam Bảo chia sẻ: Do mưa nhiều, phần lớn diện tích 2 sào rau cải cũng bị dập nát, tính cả tiền giống và công trồng, chăm sóc, mỗi sào rau của gia đình cũng thiệt hại khoảng 500.000 đồng. Xót công, xót của nhưng tôi không nản lòng mà tiếp tục mua hạt giống rau ngắn ngày về gieo trồng, không để đất trống.

Ông Phạm Văn Bộ, Giám đốc HTX SXKD

DVNN xã Nam Hồng cho biết: Sản xuất vụ đông năm nay gặp rất nhiều khó khăn, do mưa úng những ngày qua làm 100ha cây màu vụ đông của địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Trước tình hình trên, HTX đã tham mưu UBND xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, các đoàn thể tập trung về các thôn đơn đốc, chỉ đạo sản xuất vụ đông. HTX huy động tối đa các phương tiện tiêu rút nước trên toàn bộ diện tích cây vụ đông và ruộng lúa. Làm vệ sinh đồng ruộng, phân loại thiệt hại đối với từng diện tích sản xuất cây vụ đông để có biện pháp khắc phục. Đồng thời, khuyến cáo nông dân những diện tích rau ăn lá thì kiểm tra để tiếp tục chăm sóc hoặc nhanh chóng thu hoạch nếu đã đến kỳ, tích cực vệ sinh đồng ruộng đối với diện tích bị hỏng. Khuyến khích nông dân tiếp tục gieo trồng, mở rộng diện tích cây rau màu, cây ươm ươm thay thế diện tích vụ đông bị thiệt hại, bảo

đảm theo đúng kế hoạch. HTX tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chăm sóc cây vụ đông nhằm giúp bà con nông dân nắm vững các yêu cầu về quy trình kỹ thuật sản xuất và cách chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh; sử dụng phân bón sau khi mưa úng cho từng thời kỳ sinh trưởng của cây vụ đông. Ngoài ra, HTX thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, chuột hại trên cây trồng, chỉ đạo nông dân kịp thời phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Đặc biệt là nhóm sâu ăn lá, đục quả để có biện pháp xử lý kịp thời bằng thuốc đặc hiệu theo phương châm "4 đúng", bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, để sớm khôi phục sản xuất, người dân Nam Hồng mong muốn tỉnh, huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời những thiệt hại do ngập úng, giúp nông dân duy trì diện tích cây màu vụ đông, qua đó tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.



Nông dân xã Dân Chủ (Hưng Hà) chăm sóc cây màu vụ đông sau mưa lớn.

Sau đợt bùng phát mạnh năm 2019 gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Vũ Thư được khống chế tốt. Tuy nhiên, đến nay một số địa phương tái xuất hiện tình trạng lợn ốm, chết do bệnh dịch này. Huyện và các địa phương đang căng mình khống chế, không để tái bùng phát bệnh dịch.

## VŨ THƯ Quyết liệt ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát

Năm 2020, thị trấn Vũ Thư là địa phương đầu tiên của huyện Vũ Thư có lợn ốm, chết do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy. Ông Ngô Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Thị trấn hiện có 19 hộ chăn nuôi lợn với 107 con lợn. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND thị trấn đã kịp thời báo cáo huyện và các đơn vị chuyên môn, phối hợp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân lợn ốm, chết; khẩn trương toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; thành lập tổ giám sát phòng, chống dịch, tổ kiểm đếm, tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh. Thị trấn trích kinh phí

mua 1 tấn vôi bột và 36kg Cloramin B, tiến hành hai lượt phun hóa chất tiêu độc, khử trùng ở các khu vực công cộng; vận động các hộ chăn nuôi phun khử trùng chuồng trại. Ban quản lý chợ Thắm (trên địa bàn thị trấn) tăng cường tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở trên 30 hộ kinh doanh thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn nếu cao ý thức, không vận chuyển, kinh doanh lợn ốm, chết hoặc không có nguồn gốc rõ ràng. UBND thị trấn rà soát, ký cam kết với từng hộ chăn nuôi bảo đảm các điều kiện an toàn dịch bệnh, hỗ trợ ngày công, kiểm đếm, tiêu hủy lợn bị chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, thị trấn đã tiêu hủy 6 con lợn chết

do nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi của 4 hộ và đang nỗ lực để dịch bệnh không lây lan rộng. Ông Trịnh Xuân Mạnh, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Bách Thuận cho biết: Toàn xã hiện có 13.455 con lợn, trong đó lợn nái 1.342 con, lợn thịt 8.704 con, lợn con 3.394 con, tập trung chủ yếu ở các trang trại, gia trại. Do mật số địa phương tái xuất hiện tình trạng lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi nên xã chủ động triển khai quyết liệt, khẩn trương tất cả các biện pháp; đặc biệt, tuyên truyền, nâng cao ý thức của người chăn nuôi về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bà Lưu Thị Thu Hoài, Trạm trưởng Trạm Chăn

nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Từ ngày 2/10, trên địa bàn huyện phát hiện có lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 20/10, huyện Vũ Thư có 113 con lợn của 31 hộ tại thị trấn Vũ Thư và các xã Hòa Bình, Việt Hùng, Minh Khai nhiễm bệnh ốm, chết, buộc phải tiêu hủy. Ngoài số lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được các hộ dân thông báo và được các cơ quan chức năng tiến hành các bước xét nghiệm, tiêu hủy theo quy định, hiện nay có tình trạng người dân bán "chạy" lợn ốm chưa rõ nguyên nhân hoặc vứt xác lợn chết xuống các sông, mương, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cao làm lây lan nguồn bệnh. Trước tình hình này, Trạm trưởng

Trạm Chăn nuôi và Thú y và các phòng, ban chuyên môn đã tham mưu cho huyện quyết liệt chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, nỗ lực bảo vệ an toàn đàn lợn gần 50.000 con của huyện. Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Ngày 2/10, UBND huyện ban hành Công văn số 1112/UBND-NN về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi... Để khống chế và ngăn chặn bệnh dịch tái phát và lây lan, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người chăn nuôi về phòng, chống dịch bệnh; chủ động xuất bản đàn lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán. Đặc biệt, huyện chú trọng công tác giám sát, phát hiện dịch bệnh trên đàn lợn. Hệ thống chính trị và các đơn vị chuyên môn từ huyện đến thôn vào cuộc rà soát,

địa phương có ổ dịch và các vùng uy hiếp, triển khai nghiêm các biện pháp đập dịch và phòng, chống dịch bệnh xâm nhập. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn vào cuộc chỉ đạo, hỗ trợ, đơn đốc, giám sát các địa phương triển khai công tác phòng, chống

Nếu bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát như năm 2019, huyện Vũ Thư sẽ thiệt hại hơn 100 tỷ đồng, trong đó người chăn nuôi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Vì vậy, huyện quyết liệt triển khai các biện pháp, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh phát, bảo vệ an toàn đàn lợn.

QUYNH LƯU



Người chăn nuôi huyện Vũ Thư nỗ lực ngăn ngừa bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát.